
SAMSTARFSNEFND SKÍÐASVÆÐA HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS 
 
Ár 2016, mánudaginn 14. nóvember var haldinn 355. fundur Samstarfsnefndar skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var haldinn á Höfðatorgi, 3. hæð Arnarholti og hófst kl. 09.08. 
Mættir:  Eva Einarsdóttir formaður,  Magnús Örn Guðmundsson Seltjarnarnesi,  Björg Fenger 
Garðabæ, Anný Berglind Thorstensen Kópavogi og Kolbrún G. Þorsteinsdóttir Mosfellsbæ. 
Jafnframt:  Magnús Árnason framkvæmdastjóri skíðasvæðanna, Andrés B. Andreasen 
fjármálastjóri ÍTR  og Helga Björnsdóttir skrifstofustjóri sem ritaði fundargerð. 
 

Þetta gerðist: 
 
1. Fram fer kynning á niðurstöðum Verkfræðistofunnar Mannvits á vatnsverndarsvæðinu í 

Bláfjöllum. 
 
2. Lagt fram minnisblað Einars Kristjáns Stefánsson verkfræðings VSÓ dags. 1. nóv. sl.  um 

útboðsútfærslur á snjóframleiðslu. 
 
3. Lagt fram bréf bæjarstjórnar Hafnarfjarðar dags. 13. október sl. varðandi 

samstarfssamning um skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins. 
 
3. Lagt fram 9 mánaða uppgjör Skíðasvæðanna. 
 

Fundi slitið kl. 09.50 
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